



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนที่ไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๐๙/๒๕๖๑

ด้วย นายวิชัย กันมิล ผู้ร้อง ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องมีฐานะเป็นลุงนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ โดยเป็นที่ขายร่วมมารดาเดียวกันกับนายสุเทพ อัจฉริยะ บิดาของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ นายสุเทพ อัจฉริยะ บิดาของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ น้องชายของผู้ร้อง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคระบบหายใจล้มเหลว ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๑ นางแอม นิรัตตินานนท์ มารดาของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ได้ถึงแก่กรรมไปอีกด้วยโรคไตวาย หลังจากที่บิดามารดาของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ถึงแก่กรรมไปแล้ว ผู้ร้องได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ผู้เป็นหลานตลอดมา โดยมาพักอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้ร้องที่บ้าน และนอกจากผู้ร้องแล้ว ไม่มีผู้ใดจะช่วยดูแลรักษาและอุปการะเลี้ยงดูนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ นายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ได้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม เนื่องจากความพิการทางสติปัญญาเป็นเหตุให้พูดจาไม่รู้เรื่องตั้งแต่เกิด โดยครั้งสุดท้ายมีผู้ร้องเป็นผู้ดูแลให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ภายหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว นายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ขาดความรู้สึกละแวกขาดความรับผิดชอบไม่รู้สึกรู้หาตัวเอง พูดและฟังไม่รู้เรื่อง แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถทำการรักษาให้หายเป็นปกติได้เนื่องจากมีอาการเหมือนบุคคลวิกลจริต นายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ มีทรัพย์สินคือโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๕๐ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเนื้อที่ ๒ งาน ๒๒ ตารางวา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลรักษาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่ก็ไม่สามารถจะทำได้ เนื่องจากนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ไม่สามารถเซ็นชื่อ หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินได้ ผู้ร้องไม่สามารถที่จะดำเนินการไปเองโดยพลการได้ ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิในทางศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ เป็นคนที่ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ เพื่อจะได้จัดการรักษาทรัพย์สิน จัดการงาน เพื่อประโยชน์ของนายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ ได้ต่อไป ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นายเอกลักษณ์ อัจฉริยะ เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขออุทธรณ์ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

